

**ĐẢNG BỘ HUYỆN LỤC NGẠN  
ĐẢNG ỦY TRUNG TÂM Y TẾ**

**ĐẢNG CÔNG SẢN VIỆT NAM**

\*  
Số: 36-BC/ĐU

*Lục Ngạn, ngày 17 tháng 01 năm 2023*

## **BÁO CÁO**

**Tổng kết công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy năm 2022  
Phương hướng, nhiệm vụ năm 2023**

### **Phần thứ nhất**

#### **KẾT QUẢ CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO CỦA ĐẢNG ỦY NĂM 2022**

##### **I- Công tác xây dựng Đảng**

##### **1- Công tác tư tưởng chính trị:**

Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đảng bộ huyện lần thứ XXV; các chủ trương, biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; triển khai phổ biến, quán triệt sâu rộng các Chỉ Thị, Nghị Quyết, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới toàn thể Đảng viên, viên chức như: các nghị quyết hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII); Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương; Nghị quyết số 109-NQ/TU ngày 04/7/2016 của Tỉnh ủy Bắc Giang về đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp; Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá. Xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; Quy định số 24-QĐ/TW ngày 24/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về thi hành Điều lệ Đảng; Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 28/9/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng; Đề cương thông báo nhanh kết quả hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Quy định số 69 –QĐ/TW ngày 06/7/2022 về kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm; Hướng dẫn số 05-HD/UBKTTW ngày 22/11/2022 về hướng dẫn thực hiện một số điều trong quy định 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm; Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng...

Qua công tác tuyên truyền sâu rộng, thiết thực trong năm toàn thể Đảng viên, cán bộ nâng cao nhận thức chính trị, đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, yên tâm công tác, tin tưởng vào sự lãnh đạo của tổ chức Đảng trong đơn vị.

##### **2- Công tác tổ chức, cán bộ:**

Tiếp tục lãnh đạo Trung tâm Y tế kiện toàn các chức danh quản lý các khoa, phòng để đảm bảo duy trì hoạt động theo quy định.

Quan tâm bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị, quản lý, chuyên môn cho cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ chốt trong đơn vị và các khoa, phòng. Trong năm tiếp tục duy trì cử 03 đảng viên đi học lớp trung cấp lý luận chính trị.

Đảng ủy luôn quan tâm đến công tác phát triển Đảng, xây dựng kế hoạch số 23-KH/ĐU ngày 14/02/2022 về việc kết nạp đảng viên để chỉ đạo các Chi bộ thực hiện. Chỉ đạo các Chi bộ chú trọng công tác tạo nguồn, phát hiện ra những quần chúng ưu tú, đủ năng lực, phẩm chất, đạo đức tư cách để giới thiệu vào trong hàng ngũ của Đảng. Trong năm 2022 Đảng bộ đã kết nạp 05 đảng viên mới vào Đảng đạt 100% kế hoạch xây dựng, 05 đảng viên đi học lớp bồi dưỡng kiến thức cho Đảng viên mới kết nạp; 10 đảng viên đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng; cử 06 đồng chí tham gia tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng; 07 đồng chí tham dự hội nghị quán triệt quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật Tổ chức Đảng và đảng viên; 08 đồng chí tham dự hội nghị quán triệt quy định về bảo vệ chính trị nội bộ; 02 đồng chí tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo; Làm thủ tục chuyển đảng chính thức cho 03 đảng viên dự bị.

Công tác quản lý hồ sơ, bổ sung hồ sơ, đối khớp đảng viên được thực hiện nghiêm túc và đầy đủ theo quy định. Kết quả đánh giá, xếp loại Chi bộ và đảng viên năm 2022 như sau:

Có 01/05 Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm 20%.

04/05 Chi bộ đạt tiêu chuẩn Hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm 80%.

Có tổng số 93/95 đảng viên được đánh giá, phân loại, trong đó:

07 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm 7.4%.

83 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm 87.4%.

03 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ chiếm 3.1%.

02 đảng viên không xếp loại do mới kết nạp dưới 06 tháng chiếm 2.1%.

Đảng bộ được Huyện ủy xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Qua kết quả đánh giá, phân loại cho thấy sự cố gắng, nỗ lực của các Chi bộ và đảng viên trong toàn Đảng bộ trong năm vừa qua.

### **3- Công tác kiểm tra, giám sát Đảng viên:**

Lãnh đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, chủ động ngăn ngừa những hạn chế, vướng mắc trong Đảng viên; giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng, góp phần nâng cao chất lượng công tác sinh hoạt và sức chiến đấu của Đảng bộ. Ngay từ đầu năm, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy đã chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng. Trong năm, Đảng ủy đã tổ chức kiểm tra 01 Chi bộ và 01 Đảng viên, giám sát 01 đảng viên; UBKT Đảng ủy kiểm tra 01 Chi bộ, giám sát 01 đảng viên. Kết quả thực hiện của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy đạt 100% kế hoạch đã xây dựng. Các cuộc kiểm tra, giám sát được nghiêm túc, đúng kế hoạch đề ra và đạt yêu cầu. Qua kiểm tra giám sát không có Chi bộ và đảng viên vi phạm.

Các cá nhân được phân công phụ trách các tổ kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng và đảng viên đã chủ động hơn trong công tác kiểm tra, giám sát do mình phụ trách.

Chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc thực hiện nghiêm túc kế hoạch kiểm tra, giám sát đã xây dựng.

#### **4- Công tác văn phòng, tài chính Đảng:**

Thực hiện tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy trong việc xây dựng các Kế hoạch, công văn lãnh đạo, chỉ đạo. Trong năm đã tham mưu cho Đảng ủy ban hành 22 nghị quyết; 08 kế hoạch; các báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định và sự chỉ đạo của cấp trên; xử lý công văn đến, công văn đi kịp thời, đúng quy định. Lưu trữ, bảo quản hồ sơ Đảng theo đúng quy định.

Hoàn chỉnh 05 hồ sơ đề nghị kết nạp đảng viên mới, 03 hồ sơ chuyển đảng chính thức theo đúng bộ thủ tục hồ sơ và các mẫu quy định của Đảng trình Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét, quyết định.

Thực hiện thu nộp, sử dụng Đảng phí theo đúng quy định của điều lệ Đảng.

#### **5- Lãnh đạo việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII):**

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Gắn nội dung thực hiện cuộc vận động với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Ngay từ đầu năm Đảng ủy đã ban hành Xây dựng và ban hành Kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2022 để chỉ đạo các Chi bộ thực hiện; Qua kết quả triển khai 100% các Chi bộ, đảng viên trong đảng bộ đều xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Trong sinh hoạt định kỳ của các Chi bộ đã duy trì đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, thường xuyên tự phê bình và phê bình những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đôn đốc, nhắc nhở cán bộ, đảng viên trong Chi bộ thực hiện cam kết về việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Công tác tư tưởng thường xuyên được quán triệt thực hiện nên chưa phát hiện có đảng viên, viên chức có biểu hiện về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

## **II- Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và các đoàn thể chính trị:**

### **1- Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn:**

#### **1.1. Công tác y tế dự phòng và đảm bảo ATVSTP**

Duy trì thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn. Các bệnh truyền nhiễm khác được phát hiện rải rác trong cộng đồng và được kiểm soát

chặt chẽ, chế độ báo cáo dịch được thực hiện thường xuyên, không để dịch bệnh lây lan rộng trong cộng đồng.

Triển khai thực hiện tốt hoạt động tiêm chủng thường xuyên; công tác ATTP được duy trì, đảm bảo không có vụ NĐTP xảy ra trên địa bàn.

Các chương trình mục tiêu y tế quốc gia về y tế đa số đều đạt chỉ tiêu kế hoạch. Duy trì tốt công tác TCMR, thực hiện đúng quy trình tiêm chủng tại Trạm Y tế xã và phòng tiêm dịch vụ.

Các hoạt động kiểm soát các bệnh không lây nhiễm, hoạt động dinh dưỡng, hoạt động chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em, hoạt động vệ sinh môi trường, y tế trường học, y tế lao động, hoạt động phòng chống tai nạn thương tích, xây dựng cộng đồng an toàn được duy trì thường xuyên và thực hiện có hiệu quả.

## **1.2. Công tác Khám chữa bệnh**

Năm 2022, đa số các chỉ tiêu khám chữa bệnh đều tăng so với cùng kỳ năm 2021 (Có phụ lục kèm theo).

Duy trì hoạt động 20 giường bệnh xã hội hóa theo yêu cầu. Các hoạt động của các Hội đồng chuyên môn được duy trì thường xuyên theo quy chế bệnh viện.

### **1.2.2. Công tác Dược - Vật tư trang thiết bị y tế**

Đảm bảo cung ứng đầy đủ và kịp thời thuốc, vật tư tiêu hao, hóa chất xét nghiệm cho phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19... hoạt động phòng, chống bão lụt, điều trị nội trú, ngoại trú, cung ứng đủ thuốc thiết yếu cho các Trạm Y tế xã. Hội đồng thuốc và điều trị hoạt động tốt, chấn chỉnh kịp thời trong kê đơn điều trị và các quy chế chuyên môn khác.

Trang thiết bị y tế tại đơn vị được bảo dưỡng định kỳ theo quy định và sửa chữa, thay thế kịp thời phục vụ công tác khám chữa bệnh.

Duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị, tổ chức bình bệnh án, bình đơn thuốc, nâng cao chất lượng chuyên môn ở tất cả các chuyên khoa, rút ngắn thời gian nằm điều trị của bệnh nhân tại đơn vị, những bệnh nhân đã ổn định kê đơn điều trị ngoại trú hoặc theo dõi tại Trạm Y tế xã, không giữ bệnh nhân quá lâu để kéo dài thời gian điều trị.

### **1.2.3. Công tác Kiểm soát nhiễm khuẩn**

Công tác tiết khuẩn tập trung, Giặt đồ vải tập trung; Thu rác tái chế; Thu gom, lưu giữ và xử lý chất thải lây nhiễm, Bông gạc thành phẩm, Cắt gấp gạc được duy trì đảm bảo thực hiện thường xuyên phục vụ đầy đủ cho công tác khám, chữa bệnh tại đơn vị. Công tác kiểm tra, giám sát vệ sinh ngoại cảnh, trực cấp phát đồ vải 24/24h cho người bệnh điều trị nội trú được thực hiện tốt, chất lượng đồ vải đảm bảo sạch sẽ, gấp xếp ngăn nắp.

## **1.3. Công tác truyền thông – Dân số KHHGD**

*Công tác truyền thông:* Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động truyền thông thường xuyên, truyền thông định kỳ. Tuyên truyền về công tác dân số - KHHGD

đặc biệt là tuyên truyền Chiến dịch tăng cường truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ KHHGD/CSSKSS năm 2022. Tổ chức lồng ghép 102 hội nghị có trên 5.000 người tham dự, 1.868 lượt tư vấn nhóm, 3.982 lượt tư vấn tại hộ gia đình, phát thanh tuyên truyền 2.186 lượt trên hệ thống truyền thanh xã, thôn bản, sửa chữa làm mới 12 pano khẩu hiệu, cấp phát 1.638 sổ sách, tập san, tạp chí, tờ rơi, tranh ảnh tuyên truyền cho người dân.

*Công tác quản lý dân số:* Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên giảm 0,30% so cùng kỳ. Tỷ suất sinh giảm 2,28‰ so cùng kỳ, tỷ lệ sinh con lần thứ 3 trở lên tăng 0,3% so cùng kỳ. Tỷ số giới tính khi sinh 129,2 nam/100 nữ, tăng 2,2 điểm so cùng kỳ.

*Công tác KHHGD:* Toàn huyện có 31.591 lượt người trong độ tuổi sinh con áp dụng các BPTT hiện đại, đạt tỷ lệ 73,3%. Tổng số người áp dụng các biện pháp tránh thai mới là: 14.099 người, đạt 97,1% kế hoạch.

#### **1.4- Công tác tổ chức hành chính, hậu cần, phục vụ:**

##### **1.4.1. Công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng CNTT**

Công khai, minh bạch các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết trên Website của Trung tâm tại khoa, phòng, nơi tiếp nhận và trả kết quả người bệnh, tạo điều kiện cho công dân và tổ chức khai thác và sử dụng.

Kịp thời rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thủ tục hành chính khi có sự thay đổi; Tiếp tục đổi mới phương thức làm việc, phấn đấu giảm thời gian chờ đợi của người đến khám, chữa bệnh, của cá nhân, tổ chức đến liên hệ công tác. Sửa đổi, bổ sung các quy chế làm việc đảm bảo hợp lý, hiệu quả. Tiếp tục bổ sung các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế để phục vụ chăm sóc người bệnh và công tác KCB tại Trung tâm.

Duy trì ứng dụng phần mềm quản lý bệnh viện, Quản lý công văn đi, công văn đến bằng phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc; phần mềm kế toán, quản lý tài sản tại bộ phận kế toán cũng được duy trì thực hiện ổn định tại đơn vị.

Tiếp tục hoàn thiện và phát triển phần mềm quản lý bệnh viện như: hoàn thiện Modul quản lý Dược; modul quản lý xét nghiệm và đọc kết quả xét nghiệm 02 chiều; triển khai phần mềm quản lý nhân sự; phần mềm VNPT về quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử toàn dân...

##### **1.4.2- Công tác tổ chức cán bộ:**

Bố trí sử dụng nhân lực hợp lý có hiệu quả. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ đúng quy định. Công tác cập nhật, quản lý và bổ sung hồ sơ cán bộ, đảng viên được quan tâm và thực hiện đúng theo quy định hiện hành.

Lập sổ BHXH cho toàn thể cán bộ, viên chức Trung tâm Y tế, kể cả nhân viên hợp đồng lao động có thời hạn kịp thời, đúng quy định; Giải quyết tốt mọi chế độ chính sách của nhà nước đối với cán bộ, viên chức của đơn vị như: Nghỉ hưu, ốm đau, thai sản, bệnh nghề nghiệp, tăng lương cho CBVC đúng kỳ hạn.

Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh lãnh đạo khoa, phòng có năng lực,

phẩm chất đạo đức tốt trên cơ sở quy hoạch cán bộ đã được phê duyệt. đặc biệt trong năm 2022 đã bổ nhiệm mới 07 lượt Phó trưởng phòng, điều dưỡng trưởng khoa, trạm trưởng, trạm phó trạm y tế; bổ nhiệm lại 06 lượt trạm trưởng TYT; điều động và bổ nhiệm 03 lượt trạm trưởng, phó trạm trưởng TYT. Đề nghị Sở Y tế phê duyệt quy hoạch các chức danh lãnh đạo đơn vị nhiệm kỳ 2021-2026 và nhiệm kỳ 2026-2031; phê duyệt bổ sung quy hoạch các chức danh quản lý khoa, phòng, TYT nhiệm kỳ 2021-2026 đối với 26 lượt viên chức; phê duyệt quy hoạch các chức danh quản lý khoa, phòng, TYT nhiệm kỳ 2026-2031 đối với 108 lượt viên chức.

Cử 122 lượt viên chức đi đào tạo Đại học, cao đẳng, phát triển kỹ thuật mới; đào tạo liên lục, bồi dưỡng lý luận chính trị, kiến thức quốc phòng, an ninh...

Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng tại đơn vị. Ngoài ra còn cho lãnh đạo triển khai thực hiện tốt các quy định về quy chế dân chủ; phòng chống tham nhũng, lãng phí; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân... tại Trung tâm Y tế.

#### ***1.4.3. Công tác Hành chính hậu cần:***

Công tác hành chính hậu cần được quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt đảm bảo duy trì hoạt động thường xuyên của đơn vị.

Các hoạt động văn thư, quản lý văn bản, tài liệu đảm bảo thường xuyên, có chất lượng. Tổ chức quản lý và hệ thống các loại công văn đi, công văn đến của Trung tâm y tế và bảo quản lưu trữ hồ sơ đúng quy định.

Duy trì tốt hệ thống thông tin liên lạc của TTYT được thông suốt; công tác vận chuyển người bệnh được đảm bảo kịp thời, an toàn.

Thực hiện việc cung ứng văn phòng phẩm, vật tư, trang thiết bị văn phòng cho các khoa, phòng, TYT đảm bảo đúng quy định.

Quản lý tốt nhà cửa, kho tàng, trang thiết bị, tổ chức việc sửa chữa, duy tu bảo dưỡng nhà cửa và các thiết bị tài sản của cơ quan đảm bảo kịp thời. Công tác an ninh trật tự tại Trung tâm Y tế được đảm bảo ổn định, không có các vụ cháy nổ xảy ra.

Cảnh quan môi trường Trung tâm Y tế được vệ sinh sạch sẽ, quang đãng, triển khai thực hành 5S gắn với cơ sở y tế xanh – sạch – đẹp, triển khai vệ sinh công nghiệp nên chất lượng vệ sinh tại đơn vị được cải thiện rõ rệt.

Thực hiện mua sắm bổ sung thêm trang thiết bị máy móc, thiết bị văn phòng, ghế chờ người bệnh... để cải tiến và nâng cao chất lượng TTYT. mua bổ sung 01 xe ô tô cứu thương phục vụ vận chuyển người bệnh được kịp thời, nhanh chóng.

#### ***1.4.4. Công tác Tài chính kế toán:***

Thực hiện tốt công tác lập, chấp hành dự toán thu chi ngân sách nhà nước và các nguồn thu tại đơn vị đảm bảo theo đúng quy định. Các định mức chi theo quy định của pháp luật và Quy quy chế chi tiêu nội của đơn vị.

Chi thanh toán tiền lương và các khoản thanh toán cá nhân, các khoản phải nộp có tính chất lương, chế độ BHXH, BHYT và BHTN của cán bộ viên chức đảm bảo đúng chế độ, chi trả đầy đủ, kịp thời.

Sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí từ Ngân sách Nhà nước cấp cũng như nguồn thu hợp lý của đơn vị trong công tác khám chữa bệnh và dự phòng. Việc quản lý các nguồn kinh phí được mở sổ theo dõi và được thể hiện trong báo cáo quyết toán hàng năm của đơn vị. Công tác quản lý thu chi viện phí đảm bảo đúng quy định, Đơn vị áp dụng phần mềm KCB tại Trung tâm và các Trạm y tế xã. Liên thông Hóa đơn điện tử. Tất cả các nguồn thu tại đơn vị quản lý hạch toán đầy đủ trên Báo cáo tài chính của đơn vị.

Việc quản lý hạch toán cấp phát sử dụng thuốc, vật tư tiêu hao y tế được cập nhật từng ngày, chi tiết chính xác theo từng người bệnh và từng khoa phòng, TYT xã. Quản lý theo dõi tài sản dụng cụ theo đúng quy định của Bộ tài chính và luật quản lý tài sản công.

Phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, Chi nhánh Vietel huyện Lục Ngạn tích cực triển khai công tác chuyên đổi số thu viện phí không dùng tiền mặt tại các khoa phòng trực thuộc đơn vị. Kết quả: Tổng số lượng giao dịch thanh toán viện phí, dịch vụ y tế và các giao dịch khác không dùng tiền mặt là 11.166/61.190, đạt tỷ lệ 18,25 % lượt thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt và không dùng tiền mặt; giá trị thanh toán viện phí, dịch vụ y tế và các giao dịch khác là 3,792 tỷ/15,194 tỷ, đạt 24.96 % (KH năm  $\geq 50$  %).

#### ***1.4.5. Công tác quản lý chất lượng TTYT:***

Thực hiện các nội dung nâng cao chất lượng Trung tâm Y tế, trong đó chú trọng thực hiện 83/83 tiêu chí chất lượng khối điều trị, nâng tổng điểm các tiêu chí năm 2022 lên: 304, điểm TB chung của các tiêu chí đạt 3,61.

Định kỳ 3 tháng/lần tổ chức triển khai thực hiện khảo sát sự hài lòng người bệnh nội trú, ngoại trú, tiến hành tổng hợp, phân tích đánh giá, tổ chức họp rút kinh nghiệm với các khoa có các tiêu chí hài lòng thấp; trên cơ sở đó tham mưu, xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng khám chữa bệnh và đề xuất các giải pháp khắc phục.

Triển khai có hiệu quả thực hiện 5S tại các khoa, phòng.

#### **2- Lãnh đạo các đoàn thể chính trị:**

Lãnh đạo, chỉ đạo Công đoàn, Đoàn thanh niên TTYT thường xuyên tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của điều lệ của tổ chức. Chấp hành tốt chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các quy định của ngành, của đơn vị, phấn đấu thi đua trong thực hiện nhiệm vụ lập thành tích chào mừng những ngày lễ lớn trong năm, ngày truyền thống của ngành. Các đoàn thể chủ động xây dựng chương trình hành động tổ chức triển khai thực hiện. Xây dựng đoàn kết nội bộ, tích cực tham gia xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền trong đơn vị phát triển. Lãnh đạo Đoàn thanh niên tổ chức thành công Đại hội Chi đoàn thanh niên lần thứ 2 nhiệm kỳ 2022-2024; Công đoàn phối hợp với chính quyền tổ chức các ngày phụ nữ Việt Nam 20/10, trung thu cho các cháu thiếu nhi là con của viên chức, người lao động đơn vị...

Công đoàn, Đoàn thanh niên đều được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Với những kết quả lãnh chỉ đạo Trung tâm Y tế thực hiện như trên, năm 2022, Đảng ủy Trung tâm Y tế được Ban Thường vụ Huyện ủy xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.

### **III- Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân:**

#### ***1- Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân:***

Việc lãnh đạo chính quyền thực hiện nhiệm vụ thanh toán dịch vụ và viện phí không dùng tiền mặt kết quả còn thấp so với chỉ tiêu Sở Y tế giao. Do đây là nhiệm vụ bổ sung được Sở Y tế giao bổ sung vào cuối tháng 6/2022, mặc dù đơn vị đã triển khai quyết liệt bằng nhiều biện pháp đồng bộ, nhưng còn phụ thuộc vào sự đồng thuận, ủng hộ, khả năng tiếp cận và sử dụng dịch vụ thanh toán viện phí không dùng tiền mặt của người bệnh, người nhà người bệnh.

Công tác tiêm chủng vẫn còn chỉ tiêu đạt tỷ lệ thấp (tỷ lệ tiêm vắc xin Sởi đạt 78 % và DPT cho trẻ 18 tháng tuổi đạt 64,6 %), nguyên nhân là do thiếu vắc xin; các chỉ tiêu xét nghiệm về hóa sinh và lý sinh không thực hiện được do đơn vị thiếu các trang thiết bị để triển khai thực hiện.

Tỷ lệ sinh con lần thứ 3 trở lên và Tỷ số giới tính khi sinh trong năm đều tăng so với cùng kỳ do chất lượng cuộc sống của nhân dân ngày một nâng cao, tâm lý “lắm con nhiều của” nên nhiều gia đình sinh con thứ 3 và việc lựa chọn giới tính khi sinh hiện giờ khá phổ biến trở lại.

Chưa có cách thức tuyên truyền, quán triệt thực sự hiệu quả đảng viên, viên chức, người lao động đơn vị thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và không tham gia các tệ nạn xã hội, và do nhận thức của một số đảng viên còn lệch lạc nên đâu đó vẫn có dư luận đảng viên, viên chức của đơn vị mắc các tệ nạn xã hội.

## **Phần thứ hai PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2023**

### **1- Về tư tưởng chính trị:**

Làm tốt công tác chính trị tư tưởng, công tác dân vận đối với Đảng viên, quần chúng trong đơn vị.

Tiếp tục quán triệt Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Các Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trung tâm Y tế; Đại hội Đảng bộ huyện Lục Ngạn, Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết Đại hội Đảng (khóa XIII); Nghị quyết TW4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ... Tiếp tục quán triệt viên chức thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 04/7/2014 của

Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc và nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; kế hoạch “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” tại TTYT; Tuyên truyền vận động thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tạo tác phong làm việc khoa học và hiệu quả... Thực hiện tốt văn hoá công sở, nâng cao y đức, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, thực hiện xã hội hoá công tác y tế trong khám chữa bệnh, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đơn vị mà Đảng viên là hạt nhân tiên phong, gương mẫu trong quá trình thực hiện. Thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính. Phân đấu xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thường xuyên quán triệt đảng viên thực hiện tốt các quy định về nêu gương, phát huy tính tiên phong gương mẫu của người đảng viên, thực hiện tốt việc tự phê bình và phê bình trên tinh thần thẳng thắn, cầu thị, xây dựng.

## **2- Công tác xây dựng Đảng**

### **2.1. Công tác kiểm tra, giám sát:**

Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy theo điều 30 Điều lệ Đảng, chỉ đạo UBKT Đảng ủy thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo điều 32 Điều lệ Đảng. Kiểm tra, uốn nắn, giáo dục Đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Tích cực phòng chống tham nhũng, chống lãng phí, tiêu cực. Phân đấu không có Đảng viên vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm, không có đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ.

### **2.2. Công tác tổ chức, cán bộ:**

Thực hiện tốt công tác quản lý hồ sơ đảng viên, bổ sung lý lịch đảng viên hàng năm. Làm tốt công tác đánh giá cán bộ thuộc diện cấp uỷ quản lý; tăng cường lãnh đạo công tác đào tạo, quản lý, bố trí, bổ nhiệm cán bộ; công tác giám sát, theo dõi thử thách cán bộ để tạo nguồn cho công tác bổ sung quy hoạch, kết nạp đảng viên hàng năm.

Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, đảm bảo tính tập trung dân chủ, nêu cao tinh thần đấu tranh phê bình và tự phê bình và phát huy tính tiên phong gương mẫu của Đảng viên, nêu cao vai trò của Đảng trong việc chỉ đạo chính quyền, các đoàn thể chính trị trong đơn vị. Làm tốt công tác kiểm điểm, đánh giá phân loại đảng viên cuối năm.

### **2.3- Công tác tài chính, văn phòng:**

Làm tốt công tác tham mưu, xử lý văn bản, lưu trữ công văn đến, đi, thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo quy định, thực hiện đầy đủ thủ tục kết nạp đảng viên mới, tiếp nhận Đảng viên đến, chuyển sinh hoạt cho Đảng viên, chuyển Đảng chính thức theo quy định.

Thực hiện thu, nộp, quản lý và sử dụng Đảng phí theo quy định.

### **2.4- Lãnh đạo thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương:**

Tiếp tục quán triệt thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ

Chính trị của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết TW4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, Tạo sự thống nhất cao về nhận thức, hành động của từng cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Gắn nội dung thực hiện cuộc vận động với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Thường xuyên đánh giá, rút kinh nghiệm và đổi mới nội dung, hình thức thực hiện để đạt hiệu quả cao. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của các Chi bộ, gắn với trách nhiệm cá nhân của từng đồng chí cấp ủy được giao phụ trách.

Tiếp tục xây dựng và nhân rộng các nhân tố điển hình về học tập và làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Đảng bộ.

### **3- Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn:**

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các quy chế hoạt động của đơn vị cho phù hợp với thực tiễn. Thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm đã đăng ký thực hiện thực hiện với Sở Y tế, Ban Thường vụ Huyện ủy. Thực hiện hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch Sở Y tế giao, nâng cao chất lượng dịch vụ phòng bệnh, khám chữa bệnh, chất lượng công tác dân số và truyền thông; tăng cường chỉ đạo phát triển kỹ thuật mới tại đơn vị, ưu tiên kinh phí sử dụng cho mua sắm trang thiết bị và cử cán bộ đi đào tạo phát triển kỹ thuật mới, hạn chế người bệnh chuyển tuyến; nâng cao văn hoá giao tiếp, quy tắc ứng xử; thực hiện tốt các nội dung cải cách thủ tục hành chính, tiếp tục thực hiện xã hội hoá y tế tại đơn vị; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thực hiện hiệu quả cơ chế tự chủ, tăng thu nhập ngoài lương, nâng cao đời sống cho viên chức, người lao động, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

### **4- Lãnh đạo các đoàn thể chính trị:**

Lãnh đạo các đoàn thể bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị, tuyên truyền vận động các đoàn viên, hội viên thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ đoàn viên theo Điều lệ quy định. Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa chính quyền và công đoàn, các đoàn thể khác. Vận động các đoàn viên, hội viên xây dựng cơ quan, gia đình văn hoá. Thực hiện nghiêm quy chế dân chủ trong đơn vị, phấn đấu xây dựng các đoàn thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng phát triển.

**5-** Tiếp tục khắc phục những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra qua công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy năm 2022./.

#### **Nơi nhận:**

- BTC Huyện ủy (B/c);

- Lưu: VP.

Bản điện tử:

- Các đ/c ĐUV;

- Các Chi bộ.

**T/M ĐẢNG ỦY  
BÍ THƯ**

**Đỗ Văn Sinh**

